

CẢNG CÁ THỤY TÂN

Nâng cao hiệu quả khai thác hải sản

Cảng cá Thụy Tân (xã An Tân, huyện Thái Thụy) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cảng cá loại I trong hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 12/11/2015. Việc đầu tư xây dựng cảng cá Thụy Tân sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả phát triển khai thác hải sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển.



Ngư dân huyện Thái Thụy khai thác hải sản.

Ảnh: TRẦN TUẤN

Hiện nay, Thái Bình có 4 cảng cá, bến cá và 3 khu neo đậu tránh trú bão. Riêng huyện Thái Thụy có 1 cảng cá là Tân Sơn, 2 bến cá là Diêm Điền và Thái Đô. Tuy nhiên, bến cá Diêm Điền chưa được đầu tư xây dựng, chưa có bến cập tàu, chiều dài của bến cá hiện đang sử dụng khoảng 150m trên phần bãi bồi của sông Diêm Hộ do đó rất khó khăn trong việc neo đậu cũng như hoạt động thu mua của ngư dân. Bến cá Thái Đô có quy mô nhỏ, đáp ứng nhu cầu của gần 40 tàu có công suất nhỏ của ngư dân thôn Đông Tiến, xã Thái Đô. Cảng cá Tân Sơn đã được xây dựng từ lâu, là nơi neo đậu và lên cá của ngư dân các xã: Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường và thị trấn Diêm Điền. Cảng cá Tân Sơn và 2 bến cá mới chỉ đáp ứng được gần 50% lượng tàu cá trong tổng số hơn 450 tàu cá của huyện Thái Thụy. Ngư dân phải lên cá tại các điểm nằm trên vùng ven sông, ven cồn,

luồng lạch không được nạo vét thường xuyên nên việc bốc dỡ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Cửa sông Thái Bình (thuộc địa phận xã An Tân, huyện Thái Thụy) là một trong bốn cửa sông lớn của tỉnh và là cửa ra của sông Hóa. Ngoài nhiệm vụ tiêu thoát nước lũ cho lưu vực sông Hóa, nơi đây còn giữ một vị trí quan trọng trong giao thông đường thủy của tỉnh nói chung và của huyện Thái Thụy nói riêng, là nơi hoạt động của tàu cá ra vào đánh bắt hải sản và tránh trú bão. Vào mùa vụ, tại ngư trường trọng điểm phía Đông tỉnh gần kề với cửa sông Thái Bình thường xuyên có khoảng 1.200 - 1.500 tàu thuyền và phương tiện nghề cá trong và ngoài tỉnh tham gia đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, việc bốc dỡ sản phẩm và cung cấp các dịch vụ gặp nhiều khó khăn do chưa được đầu tư bến cảng, chưa có cầu cảng, hệ thống chiếu sáng, điểm cung cấp nước đá, xăng dầu... Nhằm đáp ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo điều kiện cho cộng

đồng dân cư đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy sản, dự án xây dựng cảng cá Thụy Tân (xã An Tân, huyện Thái Thụy) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cảng cá loại I, đáp ứng 120 lượt tàu/ngày ra vào cảng, loại tàu lớn nhất có khả năng cập cảng là 400CV, lượng thủy sản qua cảng đạt 15.000 tấn/năm. Cảng cá Thụy Tân dự kiến triển khai, xây dựng từ 2021 - 2025, tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nạo vét luồng ra vào cảng, vùng nước neo đậu tàu; xây dựng cầu cảng, đê bao, kè bảo vệ bờ, kè chắn sóng; hệ thống neo buộc tàu, phao tiêu, đèn tín hiệu, hệ thống thông tin liên lạc; nhà điều hành, nhà phân loại sản phẩm; hệ thống xử lý nước thải, điện chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy; thiết bị bốc xếp... Dự án phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình; quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề án phát triển dịch vụ hậu cần

nghề cá phục vụ khai thác và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh. Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Việc đầu tư xây dựng cảng cá Thụy Tân sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả phát triển khai thác hải sản, đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ; giảm tổn thất sau thu hoạch khai thác hải sản; hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển, thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần cho công tác khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC); bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực ven biển.

Ngư dân Hoàng Văn Hải, chủ tàu cá TB90075, xã Thụy Hải (Thái Thụy) cho biết: Khi các yếu tố đầu vào và đầu ra ổn định, ngư dân sẽ tổ chức lái sản xuất theo hướng bài bản, chuyên nghiệp hơn, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất của từng chuyên biển. Điều này tạo động lực lớn cho chúng tôi trong quá trình khai thác hải sản. Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường 1 có quy mô 316ha nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, thu hút các dự án chế biến nông, thủy sản, trong đó nhà máy chế biến bột cá Thụy Tân với công suất thiết kế 180.000 tấn/năm đã đi vào hoạt động. Dự kiến trong những năm tới cảng cá Thụy Tân được đầu tư xây dựng sẽ thu hút lượng lớn tàu cá có công suất trên 90CV vào trao đổi hàng hóa, trong đó có các tàu dịch vụ của các tỉnh lân cận vào cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến bột cá Thụy Tân và các nhà máy khác trong khu công nghiệp.

NGÂN HUỖN

LỰA CHỌN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/4, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo chủ trương đầu tư dự án các tuyến đường trực trong Khu kinh tế Thái Bình; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh tính chất ngành nghề các khu công nghiệp (KCN). Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe nhà thầu tư vấn báo cáo các phương án đề xuất chủ trương đầu tư gồm phương án tuyến, hiện trạng, quy mô đầu tư và khái toán chi phí đầu tư của 5 tuyến đường trực trong Khu kinh tế Thái Bình. Theo tính toán của nhà thầu tư vấn, để xây dựng các tuyến đường trực với tổng chiều dài 21,5km cần gần 4.300 tỷ đồng. Các đại biểu

thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng phương án, đề xuất chủ trương đầu tư và khả năng đáp ứng nguồn vốn cũng như phát huy hiệu quả phục vụ phát triển các khu chức năng trong Khu kinh tế. Kết luận về nội dung đầu tư xây dựng các tuyến đường trực trong Khu kinh tế Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với phương án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường trực trong Khu kinh tế. Đồng chí thống nhất lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng gồm: tuyến đường trực ngang phía Bắc Khu kinh tế đoạn qua KCN - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái; tuyến đường nối từ tuyến đường bờ ven biển và quốc lộ 37B vào khu cảng, KCN - đô thị - dịch vụ Thái Thượng; tuyến đường trực dọc phía Tây đoạn từ đường bờ ven biển Thái Bình đến khu du lịch cồn Vành; tuyến đường nối từ tuyến đường trực dọc phía Tây Khu kinh tế vào khu bến cảng Ba Lạt và tuyến đường trực trung tâm phía Nam sông Trà Lý Khu kinh tế kéo dài. Đồng

chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà thầu tư vấn phối hợp với các sở, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến đường trực dọc phía Tây đoạn từ đường bờ ven biển Thái Bình đến khu du lịch cồn Vành bảo đảm hợp lý hơn, phát huy hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng nguồn lực đầu tư. Nhà thầu tư vấn cần phân tích và thuyết minh rõ các phương án đề xuất lựa chọn đầu tư bảo đảm khoa học, có tính thuyết phục và tính khả thi cao. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh công trình hiện đang tiến độ và trình tự thủ tục đầu tư, sớm hoàn thành trong tháng 5 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung tính chất ngành nghề của một số KCN trên địa bàn tỉnh như KCN Phúc Khánh, KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Gia Lễ, KCN Sông Trà, KCN Cầu Nglin, KCN Tiến Hải. Theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, tính chất của các KCN này

KHÁC QUÂN

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ...

(Tiếp theo trang 1)

bi động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tốt việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn về bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã theo đúng kế hoạch.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo kế hoạch. Các địa phương có biện pháp tuyên truyền, vận động, trao đổi với người thân, liên hệ với các cử tri đi làm xa để họ sắp xếp về tham gia bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn các xã, thị trấn lập và niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt, giải quyết những nơi có đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài; nắm chắc tình hình, không để

những người ứng cử. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được hai xã thực hiện nghiêm túc. Cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử như hòm phiếu, con dấu và các phương tiện, vật tư khác đều được chuẩn bị khá chu đáo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Qua kiểm tra thực tế và nghe ủy ban bầu cử hai xã báo cáo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của hai xã, đồng thời đề nghị ủy ban bầu cử hai xã rà soát các bước quy trình bầu cử bảo đảm theo đúng quy định. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rà soát, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng mẫu theo quy định, thường xuyên nắm tình hình biến động về số lượng cử tri. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên các tổ bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đủ số lượng, bầu được người tiêu biểu, có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp.

* Sáng ngày 15/4, đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra và làm việc với ủy ban bầu cử hai xã Thái Thượng và Thụy Quỳnh (Thái Thụy). Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại hai xã được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân hướng về ngày bầu cử. Các địa phương đang tập trung chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức

Hiệu quả mô hình điểm về an toàn thực phẩm

Sau gần 9 tháng triển khai, đến nay, 120 mô hình điểm về an toàn thực phẩm (ATTP) tại 6 huyện, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai, duy trì các mô hình đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức thực hành về bảo đảm ATTP cho người quản lý và nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua đó góp phần ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ gây mất ATTP trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi cho người tiêu dùng.

Qua quá trình khảo sát, đánh giá ban đầu của Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, nhà hàng Tài Linh, xã Hòa Bình (Vũ Thư) được lựa chọn là một trong những mô hình điểm về ATTP trên địa bàn huyện. Anh Trần Xuân Tài, chủ nhà hàng Tài Linh cho biết: Sau khi biết Trung tâm Y tế huyện triển khai xây dựng mô hình điểm về ATTP, tôi đã tự nguyện đăng ký tham gia. Mong muốn của tôi là được học hỏi kinh nghiệm về ATTP, biết được những gì mình đã có, những gì còn thiếu cần bổ khuyết về kiến thức pháp luật về ATTP cũng như việc thực hành ATTP. Tham gia mô hình điểm, tôi được tập huấn, cung cấp kiến thức pháp luật về ATTP, được hướng dẫn cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm cũng như cách phân biệt, lựa chọn những phụ gia an toàn. Đây là những kiến thức rất hữu ích đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống. Ông Nguyễn Văn Giỏi,



Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống triển khai mô hình điểm về an toàn thực phẩm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Với mục tiêu nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến

ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tháng 8 - 12/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp triển khai xây dựng 20 mô hình điểm về ATTP tại thành phố Thái Bình. Ngoài thành phố, các

huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy cũng đã triển khai. Đến nay, toàn tỉnh có 120 mô hình điểm về ATTP. Tham gia mô hình điểm các cơ sở phải bảo đảm các tiêu chí như: tự nguyện tham

gia; có đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nhân lực; chủ cơ sở quyết tâm thay đổi cách thức quản lý, kiểm soát nguồn thực phẩm... Bên cạnh đó, các cơ sở sẽ được hỗ trợ các vật dụng, biển hiệu, quần áo bảo hộ, mũ, mẫu test nhanh để kiểm nghiệm mẫu thực phẩm đồng thời được tham gia các lớp tập huấn cho người quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm. Qua lớp tập huấn, người quản lý và nhân viên sẽ được hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP, việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm; cách bảo quản, chế biến thực phẩm đúng cách... Từ việc triển khai, duy trì mô hình đã thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm ATTP; nâng cao chất lượng các dịch vụ và sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Các cơ sở tham gia mô hình điểm đã có thay đổi về điều kiện

cơ sở vật chất, bố trí khu vực sơ chế, chế biến cách biệt nguồn ô nhiễm, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, nguồn gốc nguyên liệu cũng như kiến thức và ý thức thực hành của nhân viên và chủ cơ sở. Đa phần các cơ sở đã thực hiện khá tốt 10 nguyên tắc vàng trong chế biến ATTP; duy trì thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn... Ông Nguyễn Văn Giỏi, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết thêm: Do triển khai thí điểm nên ở một số cơ sở vẫn có những tiêu chí chưa đạt 100% và cần có lộ trình thực hiện. Tuy nhiên, kết quả bước đầu của mô hình đã được khẳng định. Năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cùng với trung tâm y tế các huyện, thành phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống duy trì các mô hình điểm. Chi cục cũng sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh có thể sẽ huy động nguồn xã hội hóa để tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình điểm về ATTP, làm tiền đề mở rộng chuỗi các mô hình kiểm soát ATTP, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

Infographic titled '10 NGUYÊN TẮC VÀNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM'. It lists ten key principles for food safety: 1. Chọn thực phẩm tươi an toàn, 2. Không để chung thức ăn chín và sống; có dao, thớt riêng cho mỗi loại, 3. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn, 4. Nấu chín kỹ trước khi ăn, 5. Giữ sạch các bề mặt chế biến, 6. Ăn ngay sau khi nấu, 7. Bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín nếu muốn để lâu, 8. Che đậy thức ăn để tránh bụi, ruồi nhặng, 9. Thức ăn chín để lâu cần đun kỹ lại trước khi ăn, 10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Source: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y Tế.